

เปิดแล้ว! ห้องคลังความรู้จากมิวเซียมสยาม

รวบรวมหนังสือด้านประวัติศาสตร์และศิลป

วัฒนธรรม พร้อมสื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร



มิวเซียมสยามได้เปิดให้บริการ “ห้องคลังความรู้ หรือ Knowledge Center” อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยถือเป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอาไว้มากมายทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ รวบรวมให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการอ่าน สนุกสนานกับการค้นคว้า พร้อมบริการยืม-คืนและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกคนใช้บริการอย่างครบครัน ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ โดยห้องคลังความรู้ เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30-17.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://knowledge-center.museumsiam.org/regulations>

นายรามศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ตลอดมา มิวเซียมสยามเร่งปลูกกระแสวัฒนธรรมการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ หรือ มิวเซียมคัลเจอร์ (Museum Culture) ให้เกิดขึ้นในสังคม มิวเซียมสยามจึงสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้มิวเซียมสยามเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนในทุกช่วงวัยได้เข้ามาเรียนรู้และต่อยอดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์จากผู้ชมที่ได้ชมนิทรรศการ ชุด “ถอดรหัสไทย” แล้ว อยากหาแหล่งความรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่ๆ ซึ่งในโอกาสนี้เอง เราจึงพัฒนาห้องคลังความรู้ให้มีเป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัยและหลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้ห้องสมุดเป็นชุมชนของผู้รักการเรียนรู้ได้มาพบปะกัน รวมถึงการเป็นโคเวิร์กิงสเปซ ที่มีการแบ่งโซนภายในเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ห้ามใช้เสียง และพื้นที่ที่สามารถใช้เสียงได้ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวล ที่จะพาลูกๆ มาเล่น และเรียนรู้ในห้องสมุด พร้อมๆ กับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนไปพร้อมๆ กัน

สำหรับบริการต่างๆ จากห้องคลังความรู้ เป็นบริการเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกห้องคลังความรู้ได้ใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกอยู่ที่ ราคา 2,030 บาท โดยการสมัครสมาชิกจะมีอายุ 2 ปี ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ บริการยืม-คืนหนังสือจากห้องคลังความรู้, บริการ e-library 24 ชม., บริการห้องประชุม 2 ครั้ง/เดือน, บริการอุปกรณ์อ่านหนังสือดิจิทัลการใช้บริการค้นหาแหล่งข้อมูลทางออนไลน์, การใช้บริการสื่อการเรียนรู้และยืมหูฟังสำหรับการชมภาพยนตร์ส่วนตัว ฯลฯ

โดยในวันเปิดบริการวันแรกของห้องคลังความรู้ (วันที่ 10 ตุลาคม 2561) ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับ 50 ท่านแรกที่ใช้บริการห้องคลังความรู้ รับหนังสือจากผู้สนับสนุนคนละ 1 เล่มฟรีเป็นเสมือนคำขอบคุณและการส่งต่อแรงบันดาลใจในการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ สู่อการต่อยอดแรงบันดาลใจได้อย่างไม่รู้จบ โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านคิโนะคุนิยะ, สำนักพิมพ์มติชน, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สำนักพิมพ์สมมติ, สำนักพิมพ์แชนม่อนบุ๊กส์ และ TK park

ห้องคลังความรู้ หรือ Knowledge Center เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30-17.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<http://knowledge-center.museumsiam.org/regulations> หรือติดต่อ 02-225-2777